

# วิธีคำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2561

4/2/62



# ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษี 2561

ทุก ๆ ปี คนไทยทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดจะต้องยื่นแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร โดยในปีภาษี **2561** (ที่จะยื่นแบบในช่วงต้นปี **2562**) จะใช้โครงสร้างภาษีเหมือนที่ปรับใหม่ในปี **2560** ซึ่งมีการเพิ่มค่าลดหย่อนใหม่หลายประเภท คือ

1. ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35
2. เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
3. เพิ่มค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้เป็น 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท รวมทั้งค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน และไม่จำกัดคน
4. กรณีที่สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
5. กองมรดก ให้หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท

เฮ! ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท

ไม่ต้อง  
เสียภาษี

www.kapook.com

สาระสำคัญ

มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2560  
(ยื่นแบบฯ ปี 2561)

1 ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่

| เงินได้สุทธิต่อปี       | อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |
|-------------------------|-----------------------------|
| 0-150,000 บาท           | ได้รับการยกเว้น             |
| 150,001-300,000 บาท     | 5%                          |
| 300,001-500,000 บาท     | 10%                         |
| 500,001-750,000 บาท     | 15%                         |
| 750,001-1,000,000 บาท   | 20%                         |
| 1,000,001-2,000,000 บาท | 25%                         |
| 2,000,001-5,000,000 บาท | 30%                         |
| 5,000,001 บาทขึ้นไป     | 35%                         |



→ จากเดิม 2,000,001-4,000,000 บาท

→ จากเดิม 4,000,001 บาทขึ้นไป

2 เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่าย

เหมาจ่าย 50%  
ของเงินได้  
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
(จากเดิม เหมาจ่าย 40% ของเงินได้  
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)

3 เพิ่มค่าลดหย่อน



ผู้มีเงินได้

ลดหย่อนได้  
60,000 บาท  
(จากเดิม 30,000 บาท)



คู่สมรส

ลดหย่อนได้  
60,000 บาท  
(จากเดิม 30,000 บาท)



บุตร

ลดหย่อนได้  
30,000 บาท/คน  
ไม่จำกัดคน  
(จากเดิม 15,000 บาท/คน  
ไม่เกิน 3 คน)

# ใครมีหน้าที่ยื่นภาษี 2561

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้ามีเงินได้มากกว่าเดือนละ 26,000 บาท หรือมีเงินได้ต่อปีสูงกว่า 300,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นเสียภาษี ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องค่ะ เพราะกรมสรรพากรได้กำหนดให้คนที่มียกเงินได้แม้มียกเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายได้ ในกรณีต่อไปนี้

## คนโสด

- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท
- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

## คนมีคู่

- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท
- กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท



# การยื่นแบบภาษี

## ยื่นภาษีแบบไหน

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ดูก่าย ๆ ว่าใครจะยื่นแบบไหน คือ คนมีเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพก็ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนคนที่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีทั้งเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

## ยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สำหรับคนที่ต้องการยื่นภาษี สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย > [ยื่นภาษีผ่านเน็ต](#)

## ยื่นภาษี 2561 ได้ถึงวันที่เท่าไร

สามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 แต่หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร [WWW.RD.GO.TH](http://WWW.RD.GO.TH) หรือยื่นผ่าน RD SMART TAX APPLICATION ทางโทรศัพท์มือถือ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 (รอดูติดตามข่าวจากกรมสรรพากรอีกครั้ง)

# ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

## ตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี

ก่อนที่จะไปคำนวณภาษีกัน ผู้เสียภาษีควรทราบข้อมูลของค่าลดหย่อนต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณภาษีด้วยเหมือนกัน โดยสามารถตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษีได้ที่ [ลดหย่อนภาษี 2561 มีอะไรบ้าง รู้ไว้คำนวณภาษี ก่อนยื่นภาษี ต้นปี 2562](#)

นอกจากนี้ยังมีกรณียกเว้นเงินได้เพิ่มเติมคือ

\* กรณีเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในปีภาษีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ได้รับยกเว้นเงินได้ จำนวนเงิน 190,000 บาท

\* กรณีเป็นผู้สูงอายุ มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ในปีภาษี ได้รับยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนั้น

## ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

| รายการ                                                | จำนวนค่าลดหย่อน                                   | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล                                   | 60,000 บาท                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ค่าลดหย่อนคู่สมรส                                     | 60,000 บาท                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ สามี-ภรรยาต้องจดทะเบียนสมรส</li> <li>■ คู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ แต่ไม่ได้แยกยื่นแบบ</li> </ul>                                                                                                            |
| ค่าลดหย่อนบุตร                                        | 30,000 บาท                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ บุตรตามกฎหมายไม่จำกัดจำนวน</li> <li>■ บุตรบุญธรรมลดหย่อนได้ 3 คน</li> <li>■ บุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปี</li> <li>■ หากบุตรอายุ 21-25 ปี ต้องกำลังศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป</li> <li>■ มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท</li> </ul> |
| ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา<br>(ของตัวเองและคู่สมรส) | 30,000 บาท/คน<br>สูงสุด 4 คน<br>รวม 120,000 บาท   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ บิดา-มารดา อายุ 60 ปีขึ้นไป</li> <li>■ เป็นผู้มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท</li> <li>■ ลูกใช้สิทธิได้เพียงคนเดียว</li> </ul>                                                                                             |
| ค่าอุปการะผู้พิการ<br>หรือผู้ทุพพลภาพ                 | 60,000 บาท                                        | เป็นผู้มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท                                                                                                                                                                                                                              |
| ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร                                | ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง<br>แต่ไม่เกิน 60,000 บาท | ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                    |
| ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2                                 | 60,000 บาท                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

| รายการ                                                                                                                   | จำนวนค่าลดหย่อน                                                                                                                                                              | หมายเหตุ                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประกันสังคม                                                                                                              | ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 9,000                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| <b>เบี้ยประกันชีวิต</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันชีวิตแบบทั่วไป</li> <li>ประกันชีวิตบำนาญ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>แบบทั่วไป ลดหย่อนตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท</li> <li>แบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท</li> </ul> | กรณีมีทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 1 แสนบาทก่อน ส่วนที่เหลือจึงใช้สิทธิประกันชีวิตแบบบำนาญ |
| เบี้ยประกันสุขภาพ                                                                                                        | ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท                                                                                                                               | เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท                                                                      |
| <b>เบี้ยประกันสุขภาพ</b><br><b>บิดา-มารดา</b>                                                                            | ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท                                                                                                                               | บิดา-มารดาต้องไม่มีเงินได้เกิน 30,000 บาท                                                                                 |
| กองทุน LTF                                                                                                               | ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท                                                                                                                              | ต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี ปฏิทิน (หรือ 5 ปี 2 วัน)                                                                        |



## ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

|                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุน RMF                      | ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้<br>แต่ไม่เกิน 500,000 บาท                                                            | เมื่อรวมเงินที่ซื้อ RMF +<br>กองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการ + กองทุนสำรอง<br>เลี้ยงชีพ + กองทุนครู<br>โรงเรียนเอกชน + ประกันชีวิต<br>แบบบำนาญ + กองทุนการ<br>ออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน<br>500,000 บาท |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            | ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน<br>10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่<br>เกิน 490,000 บาท ให้หักจากเงินได้ |                                                                                                                                                                                                      |
| กองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการ | ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้<br>แต่ไม่เกิน 500,000 บาท                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| กองทุนครูโรงเรียนเอกชน          | ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้<br>แต่ไม่เกิน 500,000 บาท                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| กองทุนการออมแห่งชาติ            | ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง<br>สูงสุด 13,200 บาท                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| WWW.KAPOOK.COM                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |

## กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

| รายการ                                       | จำนวนค่าลดหย่อน                                       | หมายเหตุ                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม<br>เพื่อการมีที่อยู่อาศัย | ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง<br>แต่ไม่เกิน 100,000 บาท    |                                               |
| โครงการบ้านหลังแรก                           | สูงสุดปีละ 120,000 บาท<br>ไม่เกิน 5 ปี (ปี 2558-2562) | สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก<br>เมื่อปี 2558-2559 |

WWW.KAPOOK.COM

| กลุ่มเงินบริจาค                               |                                          |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายการ                                        | จำนวนค่าลดหย่อน                          | หมายเหตุ                                                                                                                                                         |
| เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา               | ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง | เงินบริจาคต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค                                                           |
| เงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ                 | ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง | เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน                                                                                    |
| เงินบริจาคเข้ากองทุนวิจัยและนวัตกรรม 4 กองทุน | ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน</li> <li>มีผลถึง 31 ธันวาคม 2562</li> </ul> |
| เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ           | ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง | เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน                                                                                    |
| เงินบริจาคช่วยเหลืออุทกภัย                    | ลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง               | เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้วไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน                                                                                          |
| เงินบริจาคทั่วไป                              | ลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง               | เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน                                                                                      |
| WWW.KAPOOK.COM                                |                                          |                                                                                                                                                                  |



## กลุ่มคำลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

| รายการ             | จำนวนคำลดหย่อน                       | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ท่องเที่ยวเมืองรอง | ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561</li> <li>▪ ค่าที่พักในโรงแรม-โฮมสเตย์ที่จดทะเบียน-ผ่านการรับรอง</li> <li>▪ ค่าใช้จ่ายทัวร์-มัคคุเทศก์ที่ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย</li> </ul>       |
| ซื้อช่วยเหลือชาติ  | ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เฉพาะการซื้อยางรถยนต์ / หนังสือ และสินค้าโอท็อป จากร้านที่จดทะเบียน</li> <li>▪ ซื้อสินค้าภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562</li> <li>▪ ซื้อปีไหนลดหย่อนภาษีได้ปีนั้น แต่รวมกันต้องไม่เกิน 15,000 บาท</li> </ul> |



# เที่ยวที่ไหนได้ลดหย่อนภาษี?

## ภาคเหนือ

เมืองรอง 8 จังหวัด : เชียงราย น่าน พะเยา  
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์  
จังหวัดที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้ : เชียงใหม่

## ภาคตะวันตก

เมืองรอง 2 จังหวัด : ตาก ราชบุรี  
จังหวัดที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้ :  
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

## ภาคกลาง

เมืองรอง 14 จังหวัด : กำแพงเพชร  
ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ พิจิตร  
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สิบกุ่มสงคราม  
ลพบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี  
อ่างทอง อุทัยธานี  
จังหวัดที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้  
กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร สระบุรี

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมืองรอง 18 จังหวัด : กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ  
นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม  
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ  
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู  
อำนาจเจริญ อุตรธานี อุบลราชธานี  
จังหวัดที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้ :  
ขอนแก่น นครราชสีมา

## ภาคตะวันออก

เมืองรอง 4 จังหวัด :  
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว  
จังหวัดที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้ :  
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

## ภาคใต้

เมืองรอง 9 จังหวัด : ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช  
นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สตูล  
จังหวัดที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้  
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี



**สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 มีเพียง 3 รายการ คือ**

**- ยางรถ**

ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน สามารถนำมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ได้ โดยต้องเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น และซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ พร้อมกับต้องมีคู่มือที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกให้เป็นหลักฐาน (คู่มือ 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น)

**- หนังสือ**

สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้

**- สินค้าโอท็อป (OTOP)**

ต้องซื้อจากร้านค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

# เอกสารประกอบการยื่น

- 1. หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี (50 ทริ)** ซึ่งได้รับจากนายจ้าง โดยหนังสือรับรองจะระบุผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนเงินได้ทั้งปี (รวมเงินเดือน โบนัสและเงินพิเศษต่าง ๆ) ภาษีที่หักและนำส่งไว้ รวมถึงเงินที่จ่ายเข้า กบข./ กสจ./ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2. ทะเบียนสมรส** กรณีกรมสรรพากรเรียกตรวจ หากใช้สิทธิลดหย่อนภาษีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกัน
- 3. เอกสารรับรองบุตร หรือสูติบัตรของบุตร** กรณีสรรพากรเรียกตรวจ โดยสามารถหักลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมจะหักลดหย่อนได้รวมกันไม่เกิน 3 คน
- 4. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา** สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบิดา-มารดาของตัวเองได้คนละ 30,000 บาท รวมทั้งบิดา-มารดาของคู่สมรส อีกคนละ 30,000 บาท โดยบิดา-มารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีเงินได้เป็นผู้เลี้ยงดูบิดา-มารดา ทั้งนี้บิดา-มารดาต้องมีเงินได้ในปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

[ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา](#)

# เอกสารประกอบการยื่น

**5. เอกสารชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา** ลดหย่อนได้สูงสุดตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดา-มารดาต้องมีเงินได้ในปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

**6. เอกสารชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ** ลดหย่อนได้สูงสุดตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

**7. หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต** สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันแบบบำนาญกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี



# เอกสารประกอบการยื่น

**8. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้**

- **คนพิการ** จะต้อง มีบัตรประจำตัวคนพิการ และระบุชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัวคนพิการ โดยคนพิการต้องมีเงินได้ในปีภาษีไม่เกิน 60,000 บาท
- **คนทุพพลภาพ** จะต้องเป็นผู้ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน มีใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษี ที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน และมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ

**ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ**

**ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ**

# เอกสารประกอบการยื่น

**9. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย** สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

**10. เอกสารการซื้อบ้านหลังแรกที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย**

- หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (สามารถดูแบบฟอร์มของกรมสรรพากร)
- หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก (สามารถดูแบบฟอร์มของกรมสรรพากร)
- สำเนาซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน)

โดยผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถนำ **20%** ของราคาบ้านมาเฉลี่ยลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา **5 ปี** หรือเท่ากับลดหย่อนภาษีได้ปีละ **4%** ของราคาบ้านเป็นเวลา **5 ปี** โดยบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินได้ของปี 2558-2562 ส่วนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินได้ของปี 2559-2563 >> [\[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ซื้อบ้านหลังแรกช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วย อ่านเงื่อนไขก่อนเลย\]](#)

# เอกสารประกอบการยื่น

**11. เอกสารรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)** สามารถใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

**12. เอกสารรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)** สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

**13. หลักฐานการเป็นสมาชิกและจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ**

**14. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวเมืองรอง**

**15. ใบเสร็จรับเงินบริจาค** สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ แต่หากเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา การช่วยเหลือสังคม โรงพยาบาล และเงินบริจาคให้กองทุนยุติธรรม สามารถหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินบริจาค

# เอกสารประกอบการยื่น

**16. ใบเสร็จรับเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม** สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

**17. ค่าใช้จ่ายฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร** นำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้ง สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**18. เอกสารเครดิตภาษีเงินปันผล** สำหรับคนที่ลงทุนในหุ้น แนะนำให้สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ [ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย](#) แล้วดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ยื่นสรรพากรโดยที่เราไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยาก

**19. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กองทุนรวมต่าง ๆ** กรณีที่เราลงทุนในกองทุนรวมที่มีการจ่ายปันผล เงินปันผลที่ได้รับนั้นจะถูกหักภาษี 10% แต่ผู้ลงทุนก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไปเลยหรือไม่

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เราเลือกให้เงินปันผลนั้นยังไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เราจะต้องนำเงินปันผลที่ได้มารวมกับเงินได้ประจำปี เพื่อยื่นคำนวณภาษีด้วยค่ะ ดังนั้นต้องเก็บเอกสารจากกองทุนรวมที่จะส่งมาให้ไว้ให้ดี เพื่อยื่นแสดงหลักฐานต่อกรมสรรพากร

**20. หนังสือหรือเอกสารรับรองเงินได้อื่น ๆ** นอกเหนือจากเงินเดือน

ทั้งนี้ หากใครยื่นภาษีเป็นประจำทุกปี แล้วเคยยื่นเอกสาร อาทิ ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ฯลฯ ไปแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป ทางสรรพากรอาจไม่เรียกตรวจสอบเอกสารอีก แต่เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ดีนะคะ จะได้ไม่ล่าช้าหากถูกเรียกตรวจ



# ประเภทแบบที่ยื่น

- **วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 - ภ.ง.ด.91)**

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า แบบภาษี ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 แตกต่างกันอย่างไร ก่อนจะไปคิดคำนวณภาษีกันลองมาทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ กันก่อน เมื่อรู้แล้วก็ลองไปดูวิธีคิดภาษีกันได้เลย

- **ภ.ง.ด.90** คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค่าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ

- **ภ.ง.ด.91** คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีรายได้ทางอื่น

# เช็กอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561

| อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| เงินได้สุทธิต่อปี               | อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |
| 0-150,000 บาท                   | ได้รับการยกเว้น             |
| 150,001-300,000 บาท             | 5%                          |
| 300,001-500,000 บาท             | 10%                         |
| 500,001-750,000 บาท             | 15%                         |
| 750,001-1,000,000 บาท           | 20%                         |
| 1,000,001-2,000,000 บาท         | 25%                         |
| 2,000,001-5,000,000 บาท         | 30%                         |
| 5,000,001 บาทขึ้นไป             | 35%                         |

จากตารางนี้แสดงว่าหากใครมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน 310,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนส่วนตัวรวม 160,000 บาทแล้ว จะเหลือเงินได้สุทธิ 150,000 บาท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี

แต่หากใครมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 310,000 บาท แสดงว่าเราต้องยื่นภาษี แต่จะเสียภาษีมาก-น้อยแค่ไหนนั้น ต้องคิดคำนวณจากค่าลดหย่อนด้วย โดยมีวิธีคำนวณภาษีดังนี้

# อัตราภาษีแบบขั้นบันได

## อัตราภาษีแบบขั้นบันได

- รายได้ 0-150,000 บาท ยกเว้นอัตราภาษี
- รายได้ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% (ภาษีที่ต้องเสียสูงสุดในขั้นนี้คือ 7,500 บาท)
- รายได้ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 20,000 บาท)
- รายได้ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 37,500 บาท)
- รายได้ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 50,000 บาท)
- รายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 250,000 บาท)
- รายได้ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 600,000 บาท)
- รายได้ 5,000,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35%

# อ้างอิง

- <HTTPS://MONEY.KAPOOK.COM/VIEW112464.HTML>
- <HTTP://WWW.RD.GO.TH>